
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
สมัยสามัญ  สมัยที่ 4/2566 

วันที่  8   เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2566 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

 

รายช่ือสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม6 ท่าน 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง ประธานสภาฯ พิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง  
2. นายตัญกรณ์  สรรพอาษา รองประธานสภาฯ ตัญกรณ์  สรรพอาษา  
3. นางสาวสายฝน  ศรีน้อย สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  2 สายฝน  ศรีน้อย  
4. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงจิราพร บัวหอม สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  3 - ลา 
5. นางวาสนา  ค าระกาย สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  4 วาสนา  ค าระกาย  
6. นายนัฐพงษ์  ชาวศรี สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  5 นัฐพงษ์  ชาวศรี  
7. นายธวัชชัย  อินทะวัน สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  6 ธวัชชัย  อินทะวัน  
8. ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา ปลัด อบต./เลขานุการ พนมกร  จันทร์สุดชา  

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม10ท่าน 
 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายจรูญ   ศิริโคจรสมบัติ นายก  อบต.นางิ้ว จรูญ   ศิริโคจรสมบัติ  
2. นายยศพร  สรรพอาษา รองนายก  อบต.นางิ้ว ยศพร  สรรพอาษา  
3. นายชาตรี  พรมอินทร์ รองนายก  อบต.นางิ้ว ชาตรี  พรมอินทร์  
4. นายสมหมาย  มนตรี เลขานายก  อบต.นางิ้ว สมหมาย  มนตรี  
5. นายเจตน์   อหันตะ ผู้อ านวยการกองช่าง เจตน์  อหันตะ  
6. นางสาวสุวภัทร  เสาว์บุบผา หัวหน้าส านักปลัด สุวภัทร   เสาว์บุบผา  
7. นางสาวอาภัสรา  สุริยะภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อาภัสรา  สุริยะภา  
8. จ่าเอกสัญญา  บุญโมง รองปลัด  อบต.นางิ้ว สัญญา  บุญโมง  
9. นางนิตยา  ศรีสุลัย เจ้าพนักงานธุรการ นิตยา  ศรีสุลัย  
10. นายประสบสุข  สุราฤทธิ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ประสบสุข  สุราฤทธิ์  
11. นางชุลีรัตน์  หนูกลาง ผู้อ านวยการกองคลัง ชุลีรัตน์  หนูกลาง  

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา  ปลัด  อบต.นางิ้ว/ 

เลขานุการสภา   ได้เชิญ นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลางประธานสภาฯ  ได้กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  1 -   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ไม่มี 

 
ระเบียบวาระท่ี  2 -   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
  

นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง -  ได้มอบหมายให้  ส.ต.ท.พนมกร จันทร์สุดชา ต าแหน่งปลัด อบต.นางิ้ว/เลขาฯ
ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา ฯ  สมัยวิส ามัญสมัย ที่ 1 เมื่อวันที่ 27
กรกฎาคม 2566  ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วเพ่ือให้ที่
ประชุมสภาฯได้รับทราบและพิจารณาให้การรับรองซึ่งปรากฏว่าไม่มีสมาชิก
ท่านใดขอแก้ไขแต่อย่างใดหลังจากนั้นนายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลางประธาน
สภาฯจึงสอบถามมติที่ประชุมสภา ฯ ว่าจะพิจารณาให้การรับรองรายงานการ
ประชุมสภา ฯสมัยวิสามัญสมัย ที่ 1  เมื่อวันที่ 27กรกฎาคม 2566 ณ  ห้อง
ประชุมสภาฯ หรือไม่ 

 

มติที่ประชุมภาฯ                       - มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 27
กรกฎาคม  2566 เป็นเอกฉันท ์

- รับรอง6  เสียง 
- ไมร่ับรอง  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 

ระเบียบวาระท่ี  3  –  พิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว เรื่อง การติดตั้ง 
                                           บ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 
 

นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง-  ได้มอบหมายให้ ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา ปลัด อบต./เลขาฯ ได้ชี้แจงระเบียบข้อ
กฎหมายให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบก่อนการพิจารณา 

   

- ขออนุญาตชี้แจงระเบียบหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องให้ด าเนินการ ดังนี้ 
                                                -   หนังสือด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.9/2194  ลงวันที่ 21  กรกฎาคม 2566 

เรื่อง เร่งรัดติดตามผลการด าเนินการ ตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
น้ าเสีย โดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล ออกข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้ง
บ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร โดยมีรายละเอียดตามหนังสือสั่งการที่แจ้ง 

 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง -  ได้เปิดโอกาสให้  นายจรูญ  ศิริโคจรสมบัติ  ได้ด าเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 

(ประธานสภาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 

ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา 
(ปลัด อบต./เลขาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 
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นายจรูญ  ศิริโคจรสมบัติ      - ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันฯ ก่อนพิจารณาในเรื่อง
ดังกล่าว ผมขอเสนอให้มีการประชุมติดต่อกัน  3 วาระรวด  โดยมีผู้รับรอง 2 
คน คือ 
1. นายนัฐพงษ์  ชาวศรี  ส.อบต.ม.5 
2. นายธวัชชัย  อินทะวัน  ส.อบต.ม.6 

 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง    - ขอสอบถามมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นสมควรให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์การ

บริหารส่วนต าบลนางิ้ว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 
2566 โดยการพิจารณา 3 วาระรวด ตามท่ี นายจรูญ  ศิริโคจรสมบัติ  นายก 
อบต. เสนอหรือไม ่

 
มติที่ประชุมภาฯ                  -  ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติดังกล่าว 3 วาระรวด ตามท่ีเสนอ 

และให้สมาชิกสภาฯ ทั้งหมดเป็นคณะกรรมการแปรญัตติ โดยมีประธานสภาฯ 
เป็นประธานคณะกรรมการ 

- เห็นชอบ6  เสียง 
- ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง- ได้เปิดโอกาสให้  นายจรูญ  ศิริโคจรสมบัติ  นายก อบต. ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล

รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวข้อง  ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ ตามระเบียบ
เกี่ยวข้อง 

                                                        วาระที ่1   -  รับหลักการ 
 
นายจรูญ  ศิริโคจรสมบัติ  - ขออนุญาตชี้แจงบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน

ต าบล  เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ให้ที่
ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบ 

 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง        -  หลังจาก นายจรูญ  ศิริโคจรสมบัติ นายก อบต. ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล

รวมถึงรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนา
งิ้ว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสีย ในอาคาร พ.ศ. 2566 เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกได้สอบถามก่อนการลงมติในวาระรับ
หลักการ 

 
นางวาสนา  ค าระกาย        -  ขอสอบถามข้อบัญญัติในเรื่อง ดังกล่าว บังคับให้ทุกครัวเรือนต้องด าเนินการหรือไม่ 

 
 
 
 
 
 
 

(นายก อบต.) 

(ส.อบต.ม.4) 

(ประธานสภาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 

(นายก อบต.) 

(ประธานสภาฯ) 
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ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา- ขออนุญาตชี้แจง  ข้อบัญญัติดังกล่าว บังคับใช้กับอาคารที่ก่อสร้างใหม่ แต่มีข้อยกเว้น
ไม่ติดตั้งก็ได้ หากมีเหตุจ าเป็นโดยพิจารณาจากสภาพพ้ืนที่ หรือ ลักษณะการใช้
ประโยชน์  อ านาจในการยกเว้นเป็นอ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการ
พิจารณา 

 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง     -  หลังจากมีการชี้แจงจากส่วนเกี่ยวข้องจนเข้าใจดีแล้ว จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่า

จะพิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว เรื่อง 
การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 หรือไม่  

 
มติที่ประชุมภาฯ                  - มีมติรับหลักการในร่างข้อบัญญัติที่น าเสนอ เป็นเอกฉันท์ 

- รับหลักการ6  เสียง 
- ไมร่ับหลักการ  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

วาระ – แปรญัตติ 
 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง      -  ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้แปรญัตติฉบับดังกล่าว ซึ่งไม่มีผู้ประสงค์แปร

ญัตติแต่อย่างใด 
                                                    วาระลงมต ิ
 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง     -  ได้สอบถามมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติ

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียใน
อาคาร พ.ศ. 2566 หรือไม่  

 
มติที่ประชุมภาฯ                  -  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในการร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ตามที่เสนอ 

- เห็นชอบ6  เสียง 
- ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  4                -  พิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ว่าด้วยการด า  
                                           เนนิการของประชาชน ในการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. 2566 
 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง  -  ได้มอบหมายให้ ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา ปลัด อบต./เลขาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบ

ข้อกฎหมายให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบและเข้าใจก่อนการพิจารณา 
 
 
 

 
 
 
 

(ประธานสภาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 

(ปลัด อบต./เลขาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 
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ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา - ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหนังสือท่ี มท 0804.5/ว 3127 ลงวันที่ 
30 กันยายน 2565  ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดส่งข้อมูล การจัดท าร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วย การด าเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.การ
เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ที่ให้ไว้ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565  
และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา  วันที่ 24  กุมภาพันธ์  2565 ทั้งนี้ทุก
ท้องถิ่นจะต้องด าเนินการออกระเบียบ เพ่ือให้สอดคล้องกับ พรบ. ดังกล่าว 

 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง- ได้มอบหมายให้  นางสาวนิตยา  ศรีสุลัย  เจ้าพนักงานธุรการ ได้อ่านรายละเอียดของ

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ว่าด้วยการด าเนินการของ
ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียด
ตามร่างระเบียบที่น าเสนอ หลังจากนั้นประธานสภาฯ ได้เปิดโอกาสให้สมาชิก
ได้สอบถามก่อนการลงมติ 

 
นางวาสนา  ค าระกาย        -  แสดงความเป็นกังวลว่าในการที่ประชาชนสามารถเสนอร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ จะ

ท าให้เกิดความขัดแย้งกับสภาฯ ท้องถิ่นหรือไม่ 
 
ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา - ขออนุญาตชี้แจง การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นเป็นอ านาจตามกฎหมายของประชาชน 

สามารถคุยกันด้วยเหตุและผลได้  สุดท้ายเป็นอ านาจของสภาฯ ในการพิจารณา
เช่นเดิม 

 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง -  หลังจากมีการชี้แจงจากส่วนเกี่ยวข้องจนเข้าใจดีแล้วจึงขอมติที่ประชุมสภาฯว่าจะ

พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ว่า
ด้วย การด าเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 
2566 หรือไม ่

 
มติที่ประชุมภาฯ                     - ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

ว่าด้วย การด าเนินการของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
พ.ศ. 2566 

- เห็นชอบ6  เสียง 
- ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  –  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
 

 
 
 
 

(ประธานสภาฯ) 

(ปลัด อบต./เลขาฯ) 

(ปลัด อบต./เลขาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 

(ส.อบต.ม.4) 



-6- 
 

นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง-  ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ เสนอเรื่องอ่ืน ๆ 
 
 
นางวาสนา  ค าระกาย           -  ขอเสนอในการมอบเงินฌาปนกิจต าบลนางิ้ว อยากให้มีการจัดท าป้าย

ประชาสัมพันธ์ เวลามอบเงินฌาปนกิจ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส 
 
นายยศพร  สรรพอาษา        -  ขออนุญาตชี้แจง เรื่อง เงินฌาปนกิจเราก็ได้ด าเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบ

ได้อยู่แล้ว ส่วนการด าเนินการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์แล้วแต่เห็นสมควร 
 
นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง- หลังจากเปิดโอกาสให้เสนอเรื่องอ่ืนๆ พอสมควรแล้ว ไม่มีผู้เสนอเพ่ิมเติมประธานสั่งปิด

การประชุม เวลา 14.00 น. 
 

 
 

ส.ต.ท.  พนมกร   จันทร์สุดชา ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                        (พนมกร   จันทร์สุดชา) 

                                                          เลขานุการสภา 
 

(ลงชื่อ)   พิทักษ์พงศ์ จันทร์กลางรับรองรายงาน 
(นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

         (ลงชื่อ)   วาสนา  ค าระกาย 
               (นางวาสนา  ค าระกาย) 
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

         (ลงชื่อ)    สายฝน  ศรีน้อย 
(นางสายฝน  ศรีน้อย)                                                  
        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

         (ลงชื่อ)  จริาพร  บัวหอม 
(ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพร  บัวหอม) 

 กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ประธานสภาฯ)                    

(ประธานสภาฯ)                    

(ส.อบต.ม.4) 

(รองนายกฯ) 


